

## Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

Phạm Thị Tâm<sup>1</sup>

Ngày nhận bài: 08/09/2022; Ngày phản biện thông qua: 21/11/2022; Ngày duyệt đăng: 24/11/2022

### TÓM TẮT

Với tầm nhìn đến năm 2030, trường Đại học Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội và thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là một việc vô cùng quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có năng lực làm chủ cuộc sống và chịu trách nhiệm với các hoạt động của mình trước xã hội. Từ đó đặt ra vấn đề là cần có một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên nói chung, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên nói riêng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm “ý thức pháp luật” và cấu trúc của ý thức pháp luật, chỉ ra thực trạng ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên và bước đầu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

**Từ khóa:** ý thức pháp luật, ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

### 1. MỞ ĐẦU

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, pháp luật thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là công cụ bảo vệ quyền lợi của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước. Đảng ta rất coi trọng việc quản lý đất nước bằng pháp luật, củng cố cơ sở pháp luật của đời sống xã hội, Đảng đã nhân mạnh nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: “*Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, 2021, tr.118). Đề thực hiện được nhiệm vụ đó, đòi hỏi mọi người dân phải có am hiểu về pháp luật để có thể thích ứng được với sự phát triển của xã hội.

Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người là yếu tố trung tâm, đào tạo nguồn nhân lực; bồi dưỡng nhân tài luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu; sinh viên là lực lượng kế cận, là động lực chính cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc trang bị tri thức, đặc biệt là tri thức pháp luật sẽ giúp cho sinh viên có ý thức tổ chức kỷ luật, am hiểu về pháp luật để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, nhất là khi Việt Nam đang

đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trường Đại học Tây Nguyên là trường đại học đa lĩnh vực với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong sự phát triển đó, việc chú trọng nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng, bởi lẽ chất lượng nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở các tiêu chí như thể lực, trí lực, phẩm chất tâm lý xã hội mà còn được xác định những phẩm chất chính trị, đạo đức, pháp luật. Chính các phẩm chất này mang lại cho con người khả năng thực hiện tốt các chức năng xã hội và đồng thời nâng cao tính tự giác, khả năng sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của người lao động trong hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, xã hội ngày càng phát triển thì những mặt trái của nó càng biểu hiện nhiều hơn như tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật,... và xu hướng vi phạm pháp luật ở lớp sinh viên trẻ tuổi ngày càng tăng là một vấn đề đáng lo ngại.

Xuất phát từ thực tế đó, việc giữ gìn kỷ cương trong nhà trường, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh các hành vi vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường và những hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật; hình thành ý thức, thái độ tôn trọng và chấp hành pháp luật cho sinh viên trở thành nhiệm vụ cấp bách. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên hiện nay là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đào tạo, phát

<sup>1</sup>Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Thị Tâm; ĐT: 0944535491; Email: pttam@ttn.edu.vn.